

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE **ĐỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 342/BC-HĐND

Bến Tre, ngày 9 tháng 6 năm 2017

BÁO CÁO THĂM TRA

Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017

1. Tình hình thực hiện Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2017:

1.1 Thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chủ yếu

Tốc độ tăng trưởng kinh tế qua 6 tháng đầu năm đạt 5,94% so cùng kỳ, trong đó khu vực I (Nông – Lâm - Thủy sản) tăng 2,88%; khu vực II (Công nghiệp - Xây dựng) tăng 8,19%; khu vực III (Thương Mại - Dịch vụ) tăng 7,53%. Tốc độ tăng trưởng chung có tăng so cùng kỳ (tăng trưởng 6 tháng đầu năm 2016 là 2,87%). Có sự tăng trưởng không đều giữa các khu vực, khu vực I đang phục hồi tăng trưởng trở lại nhưng khu vực II và khu vực III tăng trưởng thấp so cùng kỳ. Trong 11 chỉ tiêu còn lại, có 02 chỉ tiêu là: Tổng kim ngạch xuất khẩu và tổng vốn đầu tư toàn xã hội tiến độ đạt thấp dưới 50% (so nghị quyết) .

1.2 Kết quả thực hiện trên từng lĩnh vực

Sau đợt hạn mặn năm 2016, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết liệt chi đạo các ngành, các cấp tập trung khắc phục hậu quả, khôi phục phát triển sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản với những giải pháp trọng tâm như: điều chỉnh cơ cấu thời vụ cho sản xuất lúa phù hợp với tình hình thời tiết do biến đổi khí hậu và điều kiện xâm nhập mặn; khôi phục nhanh vườn cây ăn trái; tập trung phát triển đàn gia súc, gia cầm và thủy sản; phát triển kinh tế hợp tác, hợp tác xã; gắn tái cơ cấu ngành nông nghiệp với việc phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh; vận động toàn dân trừ ngọt phục vụ cho sản xuất, dân sinh, ứng phó tốt với xâm nhập mặn.

Những giải pháp trên được chỉ đạo thực hiện tốt và đáp lại, khu vực I (Nông – Lâm - Thủy sản) đã phục hồi tốt và đang lấy lại đà tăng trưởng trong những tháng đầu năm 2017.

Ước 6 tháng đầu năm 2017 giá trị tăng thêm khu vực I đạt 4.872 tỷ đồng tăng 2,88% so với cùng kỳ, trong đó sản xuất Nông nghiệp ước đạt 3.385,4 tỷ đồng tăng 1,86% so cùng kỳ; Thủy sản ước đạt 1.472 tỷ đồng tăng 5,34% so cùng kỳ. Nhìn chung, tình hình sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản toàn tỉnh chuyển biến khá tốt.

Tuy nhiên, thực trạng tình hình sản xuất Nông nghiệp - Thủy sản qua 6 tháng đầu năm 2017 cũng rất nhiều khó khăn, do tác động của thị trường, giá cả hàng Nông sản và hậu quả hạn mặn năm trước còn ảnh hưởng đến cây trồng.

Diện tích cây dứa toàn tỉnh là 70.000 ha, trong năm tháng đầu năm năng suất dứa giảm liên tục theo thời gian, qua khảo sát năng suất dứa có nơi giảm 60-70% so cùng kỳ, tuy năng suất dứa giảm nhưng hiện tại giá cao từ 9.500-10.000/trái dứa thương phẩm bù lại phần nào cho thu nhập trong dân, người trồng dứa gặp không ít khó khăn.

Diện tích cây ăn trái ước đạt 27.959 ha. Sau hạn mặn một bộ phận lớn vườn cây ăn quả được hồi phục trở lại khá tốt nhưng năng suất trái giảm nhiều, hiện tại, vườn Chôm Chôm huyện Châu Thành và huyện Chợ Lách trong mùa lấy trái năm 2017 bị chết trở lại, nguyên nhân do ảnh hưởng mặn của năm trước, cây phục hồi chưa hoàn toàn, nông dân nôn nóng ép xử lý ra hoa để lấy trái mùa nghịch nên cây bị kiệt sức trở lại và chết. Bộ phận diện tích nêu trên được Nông dân chuyển đổi sang cây trồng trồng khác như: Trồng Bưởi da xanh, sản xuất cây giống và hoa kiểng... Nhà vườn cũng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Diện tích lúa 25.544 ha, sau hạn mặn, Nông dân trữ ngọt, ngăn mặn, rửa mặn, xả phèn sản xuất trở lại, trong vụ đông xuân sớm 2016-2017 năng suất lúa đạt bình quân 4,8 tấn/ha, diện tích trồng lúa giảm nhanh, nông dân chuyển sang trồng cây khác, do vật tư đầu vào cao, giá lúa thấp, sản xuất lúa hiệu quả kém, người trồng lúa gặp không ít khó khăn.

Chăn nuôi heo hiện nay là nguồn thu nhập chính của một bộ phận không nhỏ hộ dân trong nông thôn nhất là ở vùng chuyên canh cây dứa, theo báo cáo của chi cục Thú y, tổng đàn heo của tỉnh có lúc vượt ngưỡng 700.000 con, so với quy hoạch đến năm 2020 tổng đàn heo của tỉnh chỉ 650.000 con. Heo hơi đang liên tục rớt giá, hiện nay biến động từ khoảng 22.000-24.000đ/kg, người chăn nuôi bị lỗ nặng. Giá gia cầm (gà, vịt) bấp bênh người nuôi không có lời. Tình hình dịch bệnh trong vùng nuôi thủy sản còn diễn biến khá phức tạp, ảnh hưởng đến năng suất, hiệu quả vùng nuôi. Vấn đề cung - cầu và yêu cầu sản phẩm sạch của thị trường đang đặt ra là một thách thức lớn cho sản xuất nông nghiệp của tỉnh nhà.

Thực hiện đề án tái cơ cấu ngành Nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị tăng thêm và phát triển bền vững, kết quả bước đầu đạt được rất khả quan.

Nhận thức về sản xuất hàng hóa theo thị trường của người sản xuất được nâng lên, Nông dân từng bước tiếp cận và có sự thích ứng với thị trường. Kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất Nông nghiệp dần được hoàn thiện, chính sách và các nguồn lực đầu tư cho Nông nghiệp - nông thôn

được khai thác và phát huy hiệu quả, đồng bộ hình thành vùng sản xuất với cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp cho năng suất cao.

Tuy nhiên, do tính chất sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún nên ngành Nông nghiệp Bến Tre còn trong vòng lẩn quẩn của vấn đề “được mùa rớt giá” do tác động cung cầu và yêu cầu sản phẩm sạch của thị trường, trong khi đó kinh tế hợp tác chưa đóng được vai trò trung tâm để liên kết Nông dân, tổ chức lại sản xuất theo thị trường và liên kết với doanh nghiệp để cung ứng đầu vào cho sản xuất và đầu ra cho tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp nhằm phát triển các chuỗi giá trị sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh có hiệu quả hơn.

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã Nông thôn mới được các ngành, các cấp quan tâm thực hiện, trong 6 tháng đầu năm 2017 tổ chức lễ công nhận 08 xã đạt chuẩn Nông thôn mới. Đến nay toàn tỉnh có 21 xã được công nhận đạt chuẩn Nông thôn mới, 04 xã đạt 15-18 tiêu chí, 62 xã đạt từ 10-14 tiêu chí, 60 xã đạt từ 05-09 tiêu chí, bình quân số tiêu chí đạt trên một xã là 11,8 tiêu chí, tăng 0,9 tiêu chí so cùng kỳ. Nhìn chung, cuộc vận động toàn dân thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng xã Nông thôn mới có bước phát triển và có sức lan tỏa rộng đã tạo được sự phát triển không ngừng về đời sống vật chất tinh thần cho người dân nông thôn.

Tuy nhiên, tiến độ xây dựng xã nông thôn mới chậm so kế hoạch, xử lý nợ tiêu chí, nợ đọng xây dựng cơ bản ở xã nông thôn mới đã được công nhận chưa có chuyên biến rõ nét, qua khảo sát việc phát huy và nâng chất tiêu chí tại 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2014-2015 thấy rằng: hầu hết các tiêu chí được giữ mức như lúc công nhận, chỉ có tiêu chí giao thông (đường cấp C) có phát huy thêm vượt mức công nhận trung bình khoảng 15% ở các xã, nhiều xã còn nợ tiêu chí hộ nghèo; các tiêu chí có biểu hiện bị sa sút là: Hình thức tổ chức sản xuất (tiêu chí 13); Môi trường (tiêu chí 17) và tình hình an ninh trật tự (tiêu chí 19). Để chấn chỉnh nâng cao chất lượng xã nông thôn mới, Ủy ban nhân dân tỉnh cần có kế hoạch rà soát, chỉ đạo tập trung để phát huy và nâng chất 19 tiêu chí tại các xã đạt chuẩn nông thôn mới và nâng cao chất lượng công nhận xã nông thôn mới, đảm bảo xã nông thôn mới phát triển bền vững.

Giá trị sản xuất Công nghiệp qua 6 tháng đầu năm ước đạt 10.796 tỷ đồng, tăng 7,5% so cùng kỳ, trong đó doanh nghiệp FDI tăng 14%, doanh nghiệp trong nước tăng 8,1%. Tình hình sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm tăng trưởng ổn định, tổng kim ngạch xuất khẩu ước đạt 347,071 triệu USD, đạt 41,8% so nghị quyết. Một bộ phận lớn sản phẩm chủ lực đạt mức tăng khá so cùng kỳ, nhưng cũng còn một số sản phẩm chính như: Chi xơ dừa, thức ăn thủy sản, than hoạt tính, com dừa nạo sấy, thuốc lá điếu, giảm thấp so cùng kỳ.

Toàn tỉnh quyết định thành lập 08 cụm công nghiệp với tổng diện tích 270,28 ha, trong đó có 05 cụm công nghiệp được quy hoạch chi tiết có tổng diện tích 116,27 ha trong đó đất công nghiệp là 81,70 ha, cho thuê được 39,84 ha, đạt tỷ lệ lấp đầy 48,87%. Tiến độ kêu gọi lấp đầy vào cụm công nghiệp rất chậm, nguyên nhân do không có kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng của cụm công nghiệp và không có quỹ đất sạch để kêu gọi đầu tư.

Thương mại dịch vụ (khu vực III) trong 6 tháng đầu năm 2017 đạt mức tăng trưởng khá, giá trị tăng thêm đạt 5.439,9 tỷ đồng, tăng 7,5 % so cùng kỳ, thị trường trong tỉnh đáp ứng được yêu cầu trao đổi hàng hóa trong nhân dân, thị trường xuất khẩu ngoài nước cũng được giữ vững và mở rộng. Tuy nhiên, trong quản lý thị trường thương mại cũng còn nhiều hạn chế: Buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại gây thiệt hại lớn cho kinh tế xã hội. Chợ tự phát ngoài quy hoạch hiện nay có xu hướng phát triển ở nông thôn, đô thị trong tỉnh, phiên chợ tự phát thường mở hai bên đường đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông, mất trật tự và gây ô nhiễm môi trường.

Quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên, môi trường qua 6 tháng đầu năm 2017 có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần ổn định trật tự trong lĩnh vực đất đai và bảo vệ môi trường, bên cạnh kết quả đạt được cũng còn những hạn chế như: Ô nhiễm môi trường hiện nay đang nổi lên thành vấn đề xã hội rất bức xúc, lợi dụng sự quản lý lỏng lẻo của các ngành, các cấp, một bộ phận cơ sở sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp sản xuất cố tình không thực hiện trách nhiệm bảo vệ môi trường vì lý do lợi nhuận. Doanh nghiệp thuê đất còn nuôi thủy sản, lấn bờ lấn chiếm trái phép đất bãi bồi do nhà nước quản lý đang diễn ra trên các cồn cho thuê nuôi cá tra (riêng cồn Tiên Long khoảng 10 ha đất bãi bồi) Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo ngành chức năng, kiểm tra xử phạt nghiêm hành vi vi phạm luật bảo vệ môi trường và tiếp tục rà soát thực hiện Nghị quyết số 07/2014/NQ-HĐND ngày 10 tháng 7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc quản lý đất công, đất bãi bồi ven sông, ven biển trên địa bàn tỉnh.

2. Nhiệm vụ, giải pháp tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017

Ban Kinh tế - Ngân sách thống nhất cao với những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra trong báo cáo, để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội theo nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh năm 2017, Ban kinh tế - ngân sách đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh quan tâm xem xét thêm một số nội dung sau:

Để đạt được mục tiêu tăng trưởng (GRDP) vào cuối năm theo nghị quyết là 6,5%, thì khu vực I (Nông - Lâm - Thủy sản) tăng đạt 3%; khu vực II (Công nghiệp - Xây dựng) tăng 11,3% và khu vực III (Thương mại - Dịch vụ) tăng 8,2%, trong 6 tháng đầu năm lần lượt đạt mức tăng trưởng của 3 khu vực là: 2,88%, 8,19% và 7,53%. Để đạt được mục tiêu như đã phân tích cần tập trung thêm vào nhiệm vụ sau:

Hỗ trợ nông dân biện pháp kỹ thuật canh tác, phòng chống có hiệu quả các đối tượng dịch hại trên dứa (sâu đục trái non và bọ vòi voi) đây là hai đối tượng quan trọng làm giảm năng suất cây dứa, để khôi phục nhanh năng suất vườn dứa.

Hỗ trợ hướng dẫn Nông dân xuống giống vụ Hè thu muộn, vụ đông xuân sớm năm 2017 đạt kế hoạch diện tích, ổn định năng suất và sản lượng 2 vụ lúa.

Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người chăn nuôi heo, giúp hỗ trợ hộ chăn nuôi heo tham gia đề án nhận diện và truy xuất nguồn gốc sản phẩm heo, tạo thị trường tiêu thụ sản phẩm heo, ổn định phát triển ngành chăn nuôi của tỉnh.

Tập trung thực hiện có hiệu quả tái cơ cấu ngành nông nghiệp và gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực của tỉnh, phát triển công nghiệp chế biến đóng vai trò tích cực hỗ trợ cho Nông nghiệp phát triển trên cơ sở chuỗi giá trị sản phẩm bền vững.

Tập trung điều hành nhiệm vụ phát triển công nghiệp, thương mại dịch vụ nhằm đạt mục tiêu đề ra. Huy động nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng gồm những công trình mang lại hiệu quả trước mắt và công trình có tính chiến lược phải thật sự tạo được động lực phát triển, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, phát động khởi nghiệp, chăm lo phát triển doanh nghiệp tinh nhà, tạo nguồn lực sản xuất kinh doanh lớn để phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế - ngân sách, kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thảo luận và quyết định./.

Nơi nhận:

- Đại biểu dự họp;
- Đại biểu khách mời;
- Trang Thông tin HĐND tỉnh;
- Lưu: VT. *vy*

TM. BAN KT - NS HĐND TỈNH
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Văn Quới